



# ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

## เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการประชุมพิจารณาการเปิดห้องนิรภัยอาคารเก่า (ทรส.หลังที่ ๒) ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับการอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เช่าอาคาร ทรส.เก่า (หลังที่ ๒) เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และได้มอบอาคารและพื้นที่เช่าให้เทศบาลเมืองทุ่งสงรับไว้ใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของสัญญา เมื่อได้เข้าทำความสะอาดภายในตัวอาคาร พบว่ามีห้องนิรภัยอยู่ชั้นล่างซึ่งก่อด้วยคอนกรีตหนาและปิดตายด้วยประตูเหล็ก เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดการประชุมพิจารณาการเปิดห้องนิรภัยอาคารเก่า ทรส.หลังที่ ๒ ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง เพื่อซักซ้อมรายละเอียด และอนุรักษ์ตัวอาคารเดิมไม่ให้ห้องนิรภัยชำรุดเสียหายขึ้น เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี นายทศพร จันทระประวัตินายอำเภอทุ่งสง ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา ,ผู้จัดการสถานธนาณูบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกว่า ๓๐ คน

ระหว่างการประชุมในวันดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ช่างผู้ชำนาญการใช้กล้องขนาดเล็กใส่เข้าไปตู้นิรภัย จากนั้น นายทศพร จันทระประวัตินายอำเภอทุ่งสง ประธานการประชุมพิจารณาเปิดห้องนิรภัยอาคารเก่า สถานีชุมทางรถไฟทุ่งสง พร้อมด้วย นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง พร้อมคณะทั้งหมด รวมทั้งช่างส่องกล้อง เดินทางไปที่อาคารที่ทำการรับส่งสินค้า ที่อยู่ติดกับชุมทางรถไฟทุ่งสง ในอดีตเป็นที่ตั้งของแบงก์สยามกัมมาจล โดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจติดตามดูการปฏิบัติงานหลังจากใช้เวลาไม่ถึง ๑๐ นาที ช่างกล้องได้นำภาพถ่ายที่บันทึกไว้ แสดงภาพถ่ายให้ทุกคนดู พบว่าข้างในตู้นิรภัย มีหีบไม้ใบไม้ใหญ่ขนาด ๑ ใบ และหีบเหล็กใบเล็ก ๑ ใบ คล้ายกล่องเครื่องมือช่าง วางอยู่คนละมุมห้อง และมีเศษกระดาษอยู่บนพื้นห้อง

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวว่า จากนี้ไปจะเข้าสู่แผนงานของเทศบาลศึกษาออกแบบโครงสร้าง ตั้งงบประมาณปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรมตามที่ออกแบบไว้แล้วใช้งบประมาณกว่า ๑๐ ล้านบาทภายในอาคารให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เชิญทุกฝ่ายเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวางแผน และจะไม่เปิดตู้นิรภัย สำหรับประชาชนที่ต้องการรู้ว่าภายในตู้นิรภัยมีอะไร เทศบาลเมืองทุ่งสงฯ จะจัดทำคลิปการตรวจสอบ เผยแพร่ไปตามโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่วนภายในกล่องสองใบมีอะไรอยู่นั้น อยากทิ้งไว้ให้เป็นปริศนา ซึ่งหลังจากการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ จะมีระบบกล้องวงจรปิด ให้ผู้สนใจหรือนักท่องเที่ยวอยากดูเพื่อเปิดดูภาพภายในตู้นิรภัย ถือเป็นจุดขายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง





นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ  
ผู้เขียน  
๑๑ มกราคม ๒๕๕๙